
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2/2560 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2560 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
***************** 
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นายจักรินทร์ สามารถ  
นายนทพล แกมทับทิม 
นายสมจิตร ช้างปาน  
นายนพพล  เฟ่ืองฟู  
นายเฉลิม    สวัสดิรักษา 
นายเอนก        ชมชื่น 
นายชิณกร     สีผึ้งทอง 
นายประสิทธิ์  รวยไม่ช้า 
นายประกิต   ค าถาวร 
นายศักดิ์ชาย ปานสิงห์ 
นายธีระเดช   รอดจู  
นายเฉลียว        คงเมือง 
นางพิชชาภรณ์ อ่อนนารถ 
นางสาวนันทรัตน์  กันพุ่ม  
นายสุเทพ เสาวพันธ์ 
นายดามโรษฐ์  สายสวิง 
นายเกาะแก้ว นิจวัฒน์  
นายปรีชา จุ้ยวาด  
นางแหม่ม         ประเสริฐพงษ์
นางสาวประทิน    เฟ่ืองฟุ้ง 
นายเอนก   พิศแพว 

ประธานสภา อบต.ท่างาม 
รองประธานสภา อบต.ท่างาม 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 9 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 10 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11 
เลขานุการสภา อบต. 

จักรินทร์  สามารถ  
นทพล แกมทับทิม 
สมจิตร ช้างปาน  
นพพล  เฟ่ืองฟู  
เฉลิม    สวัสดิรักษา 
เอนก        ชมชื่น 
ชิณกร   สีผึ้งทอง  
ประสิทธิ์ รวยไม่ช้า 
ประกิต  ค าถาวร  
ศักดิ์ชาย  ปานสิงห์ 
ธีระเดช  รอดจู  
เฉลียว   คงเมือง 
พิชชาภรณ์  อ่อนนารถ 
นันทรัตน์  กันพุ่ม  
สุเทพ เสาวพันธ์ 
ดามโรษฐ์   สายสวิง 
เกาะแก้ว   นิจวัฒน์ 
ปรีชา จุ้ยวาด  
แหม่ม   ประเสริฐพงษ์ 
ประทิน  เฟ่ืองฟุ้ง 
เอนก พิศแพว 

 
ผู้ลาประชุม            จ านวน      -         คน 
ผู้ขาดการประชุม     จ านวน      -         คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายฐิติพงศ ์  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 
2.  นายสามารถ  ตาละอุปะละ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ ตาละอุปะละ 
3.  นายมานพ  เหลือสิงกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มานพ เหลือสิงกุล 
4.  นางสุนันท์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  สุนันท์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 
5.  นายชินวฒุ ิ  อาศน์วิเชียร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ  ชินวุฒิ  อาศน์วิเชียร 
6.  นางสาววาสนา เหลือสิงกุล หัวหน้าส านักปลัดฯ   วาสนา เหลือสิงกุล 
7.  นายบรรลือชัย ภูม ี  ผู้อ านวยการกองช่าง   บรรลือชัย  ภูมี 
8.  นางสาวณภัทร ทองประไพ       นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ณภัทร ทองประไพ  
9.  นางสาวอรัญญา       วิบลูย์เชื้อ ผู้อ านวยการกองช่าง   อรัญญา       วิบูลย์เชื้อ 
10.นางสาวภัทรพร       โพธิเ์ลื้อย          เจ้าหน้าที่ธุรการ    ภัทรพร     โพธิ์เลื้อย 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อได้เวลาประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม จ านวน 20  ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว   
นายจักรินทร์  สามารถ ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมได้อ่านประกาศสภาฯ  ดังนี้                

         ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   เรื่อง  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2/2560 ประจ าปี ๒๕60 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี  ๒๕60 เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  ๒๕60 ได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจ าปี ๒๕60 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  ๒๕60  นั้น             

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔6 และข้อ 20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) ประธานสภาองค์การบริหารส่ว น
ต าบลท่างาม   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560  
ประจ าปี 2560 ในวันพุธที ่ 9  สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
ประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้         
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ                   เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ            คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕60 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  ๒๕60 จึงเรียนให้ที่ประชุมได้
พิจารณารับรองรายงานการประชุม มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕60 ประจ าปี 2560      
เมื่อวันที่  2 สิงหาคม   ๒๕60 เป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557            
ประธานฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  จากที่สมาชิกสภาฯได้เลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 จะครบวาระด ารงต าแหน่งใน
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 2 กรณีสมาชิกท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่พ้นจากต าแหน่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้น
จากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2558 เป็นต้นไปยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนถิ่นนั้น    
   ข้อ 8 วาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 2 
และข้อ 3 และผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ 5 และข้อ 6 ด ารงต าแหน่งจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ในกรณีท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังอยู่ในต าแหน่ง การประกาศให้มีการเลือกตั้งให้กระท าได้โดย
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ข้อ 9 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง
ตามค าสั่งนี้ ได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน ฯ 
   ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปสมาชิกสภาฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
สภาฯ ตามค าสั่งดังกล่าวฯ จะมีการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 เรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธานฯ  สมาชิกสภาฯ มีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกไหมถ้าไม่มีที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
   4.1 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

ประธานฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง     
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
           เนื่องจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ได้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินแล้ว จึงมีเงินเหลือจ่ายขอโอนเงินมาตั้งรายการใหม่  
ประธานฯ  เชิญนายกฯ 
นายกฯ                     ขอขอบคุณสมาชิกสภา และพนักงานทุกคนที่ท าให้เงินเหลือ เงินที่เหลือจะน าโอนไปใช้ใน
โครงการอื่นๆ เรื่องงบประมาณ เชิญเลขานุการฯ 
เลขานุการสภาฯ           เนื่องจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จึงมีเงินเหลือจ่ายจะขอโอนเงินมาตั้งรายการใหม่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ) 
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เกาะแก้ว ส.อบต.ม.10 จ านวนเงินในใบโอน ไม่เท่ากับจ านวนเงินในรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขใช้งบประมาณ 64,800 บาท 
นายกฯ    จ านวนเงินไม่พอซื้อลูกหมุน จ านวน 14 จุด 
ผอ.กองช่าง  เช็คราคาแล้วลูกละ 3,500 บาท ไม่เกินจ านวนเงินครับ 
นายกฯ   แก้ไข หรือเพ่ิมเติม แจ้งเลยนะครับ 
เลขานุการสภาฯ  เชิญนายกฯเสนอโครงการ น้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่การเปลี่ยนแปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐฯ 
นายกฯ   การที่จะรณรงค์ให้คนรุ่นหลังเข้ามาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นั้น ท าได้ยากมาก การใช้ท่อ 
PVC มาใช้ในการเพาะปลูกเลยอยากเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจจริงๆ เกษตรในทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจในเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแบบสมัยใหม่ เชิญผอ.กองสวัสดิการฯ เสริม 
ผอ.กองสวัสดิการฯ ขอแก้ไขจ านวนโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติเป็นจ านวน 2 ตัว เนื่องจากลงเลขผิด โครงการ
ประชารัฐฯ ให้ อบต.หาพ้ืนที่และให้ครัวเรือนในต าบลท่างาม เข้าไปจัดท าการเกษตรและรายงานผล เพ่ือการ
รายงานและตอบตัวชี้วัดตอบโจทย์ 4.0 ในด้านครุภัณฑ์จะทันสมัย โครงการทั้งหมดหลัก ๆ ก็เปิดให้ผู้สนใจเข้า
ฝึกอบรม เบื้องต้นขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทราบตามรายละเอียดโครงการฯ(แนบท้าย)  
ประธาน ฯ           เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามการขอโอนเงินมาตั้งรายการใหม่ (ตามรายละเอียด
แนบท้าย ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ตามรายการที่เลขานุการน าเสนอ 
มติที่ประชุม  อนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี 2561 (ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกอบด้วย 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ) เป็นเอกฉันท ์
             4.2  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปประจ าปี 2561 ( วาระท่ี 2, 3)  
ประธานฯ                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัญติ 
และได้ก าหนดให้ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ได้ยื่นแปรญัญติตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560เวลา 13.00 น.– 16.30 น. 
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น – 16.30 น. และวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 
15.30 น. ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัญติ คณะกรรมการแปรญัญติประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.    
มีมติยืนยันร่างเดิมไม่มีการแก้ไข เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัญติ                                                       
ประธานคณะกรรมการฯ      ในฐานะคณะกรรมการการแปรญัญติ ในวันเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นขอ 
(เฉลิม ส.อบต.2)              แปรญัญติ และคณะกรรมการการแปรญัญติ ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560     
มีมติยืนยันร่างเดิมไม่มีการแก้ไข จึงขอน าเรียนที่ประชุมทราบ  
ประธาน ฯ               เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถาม ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการใน    
วาระท่ี 2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี 2561 
มติที่ประชุม      เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี 2561 เป็นเอกฉันท ์
เลขานุการสภาฯ               การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร จึงขอน าเรียนที่ประชุมพิจารณา 
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ประธาน ฯ              เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถาม ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี 2561 หรือไม่ 
มติที่ประชุม     เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปประจ าปี 2561 เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ                     มีสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ผอ.กองการศึกษาฯ    ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 อบต.ท่างาม ได้จัดท าบุญตัก
บาตรวันแม่ในตอนเช้า ใส่เสื้อสีฟ้า จ านวนพระ 15 รูป ปีนี้โรงเรียนเข้าร่วมด้วยและต่อด้วยการร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ส่วนเรื่องของดอกดาวเรืองจะมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เราจะนัดปลูกดอกดาวเรื องกันอีกทีหนึ่ง ขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 
นายกฯ     ผมคิดว่าผมจะไม่ปลูกต้นไม้ใหม่ แต่ผมจะไปบ ารุงใส่ปุ๋ยกับต้นไม้ที่เราเคยปลูกกันไว้แล้ว 
เพราะถ้าเราเอาแต่ปลูกแต่ไม่ดูแล ต้นไม้ก็ตายได้ เรื่องของมิเตอร์ประปาจะขอแก้ไขข้อบัญญัติฯ จากเดิมการ
ซ่อมแซมมิเตอร์ประปาผู้ใช้น้ าจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนเอง จึงท าให้การบ ารุงรักษาไม่สะดวกเพราะผู้ใช้น้ าจะไม่เปลี่ยน
มิเตอร์น้ าให้ ซึ่งอบต.ได้มีการเก็บค่าบ ารุงรักษา จึงจะขอแก้ไขข้อบัญญัติฯ ให้อบต.เป็นบ ารุงรักษาซ่อมแซมมิเตอร์
ประปาของผู้ใช้น้ าเพราะไดเ้สียค่าบ ารุงรักษาแล้ว 
ผอ.กองสวัสดิการฯ  การซ่อมแซมบ้านของป้ามาลี ได้รับงบ 50,000 บาท แต่ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ 
จึงเปลี่ยนจากบ้านของป้ามาลี เป็นบ้านของ นายเล็ก ดาวหรอย หมู่ที่ 10 พบปัญหาคือยากต่อการซ่อมแซม งบ
จ านวน 50,000 บาท ไม่พอซึ่งช่างได้ค านวณแล้วยังไงก็เกิน 50,000 บาทในปี 2561 ควรมีการหารือเพ่ิม
เงื่อนไขในการซ่อมแซมบ้าน ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท จะไม่มีการซ่อมแซมให้ฟรี ต้องมีการออกเองบ้าง 
นายกฯ    โครงการซ่อมแซมบ้านมีผลดีมากกว่าผลเสีย หรือผลเสียมากกว่าผลดีช่วยตอบหน่อยครับ 
ปรีชา ส.อบต.ม.10   ดีเฉพาะคนที่ได้ คนที่ไม่ได้ก็ไม่ดี  
เฉลิม ส.อบต.ม.2 เป็นการฝึกการรอคอยให้ส าหรับชาวบ้านที่อยากได้ โดยไม่คิดท่ีจะซ่อมแซมเอง 
นายกฯ   ขนาดให้เวทีประชาคมคัดเลือกยังมีผลสะท้อน เราท าให้ประชาชนเกิดการงอมือ งอเท้า 
ไม่ช่วยเหลือตนเอง  
ผอ.กองสวัสดิการฯ อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเงินไม่พอในการซ่อมแซม เราเอาเงินจากจอมปลวกไปช่วยที่บ้าน
ของนางกาญจนา วรรณดี หมู่ที่ 10 อยากให้ท่านสมาชิกช่วยหาทางออก 
นายกฯ   ผมกลัวชาวบ้านคนอ่ืนๆ จะเอาป้ามาลี เป็นไอดอล คือรออย่างเดียว และป้ามาลีนั้นที่บ้าน
ไม่รักษาความสะอาด ท าให้เจ้าของที่ไม่อนุญาตด้วย 
เฉลิม ส.อบต.ม.2 ขอให้ทางบนลงมาท าไหม ให้เราเขียนแบบ ระบุงบประมาณ แล้วให้เขามาท าเอง 
ปรีชา ส.อบต.ม.10 เงินเขาให้มาซ่อมแซม แต่กลับให้ปลูกใหม่ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ บ้านไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องรื้อแล้วปลูกใหม่อย่างเดียว 
นายกฯ   ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็ไม่ต้องท าตกลงไหม 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
ประธานฯ          แจ้งวันนี้ เวลา 17.00 น.มีการร่วมทานอาหารตอนเย็นฉลองการครบวาระมีสมาชิกสภาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
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ปิดประชุม เวลา 11.00 น 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้จดบันทึก 
(นายเอนก  พิศแพว ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
                                                                         

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจบันทึกฯ 

(นายจักรินทร์  สามารถ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


